



BRG HANOI JUNIOR TOUR

THÔNG TIN CHO VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ VÀ PHỤ HUYNH

Đồng phục: Các vận động viên được yêu cầu mặc đồng phục do Ban tổ chức phát sẵn khi chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát nhưng không bắt buộc phải sử dụng trong suốt thời gian thi đấu trên sân. Trang phục thi đấu trên sân cũng như trong nhà câu lạc bộ sau khi thi đấu cần tuân thủ quy định của sân golf Kings' Island.

Phụ huynh quan sát trên sân: Các phụ huynh lưu ý không đi theo các em trong thời gian thi đấu. Ban tổ chức khuyến khích việc quan sát hoặc chụp hình từ xa tại tee xuất phát đầu tiên và quanh green hồ cuối cùng.

Thủ tục check-in: Các vận động viên sẽ check in tại bến xuống để lấy bag tag, sau đó check in và đăng ký tại nhà câu lạc bộ với ban tổ chức và sân. Các vận động viên nên tự làm thủ tục dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức, phụ huynh có thể tham gia hỗ trợ các em nếu cần thiết.

Lệ phí thi đấu: Các vận động viên sẽ nộp phí thi đấu trực tiếp tại bàn đăng ký của Ban tổ chức (tầng 3 nhà câu lạc bộ) khi làm thủ tục check-in.

Khởi động: Các vận động viên tự thu xếp túi gậy và đi lại qua sân tập nếu có nhu cầu, lưu ý sắp xếp thời gian linh hoạt để tránh muộn giờ xuất phát. Bóng tập sẽ được cung cấp miễn phí cho các vận động viên tại sân tập 01 giờ trước giờ xuất phát.

Nước uống: Ban tổ chức sẽ cung cấp nước uống cho các vận động viên tại nhà câu lạc bộ, tee box #1 và #10.

Ăn trưa và ăn tối: Ban tổ chức sẽ cung cấp đồ ăn nhẹ tại tầng 3 nhà câu lạc bộ trước giờ thi đấu và sau khi nhóm cuối cùng kết thúc, và hoa quả tại tee box #1 và #10. Phụ huynh và các em lưu ý tự thu xếp mua thêm đồ ăn tại nhà câu lạc bộ nếu thấy đồ ăn không hợp hoặc không đủ.

Tác phong trên sân: Các vận động viên trên 16 tuổi lưu ý lấp vết bóng sau mỗi cú đánh, cào bunker và sửa vết bóng rơi trên green, đồng thời giữ gìn vệ sinh chung và thái độ thi đấu nghiêm túc trên sân.

Caddy tip: Các vận động viên và phụ huynh lưu ý trực tiếp tip caddie ngay sau khi kết thúc vòng đấu. Caddie tip tối thiểu như sau:

- Caddie riêng (chỉ áp dụng cho vận động viên dưới 16 tuổi hoặc ra sân ít hơn 5 lần): 150.000VND/9 hố.
- Caddie đi theo giám sát và hỗ trợ cả nhóm: 50.000 VND/em/9 hố (100,000 VND/em/18 hố)

Ban tổ chức và sân không trực tiếp thu caddie tip.

Ký nộp bảng điểm: Các vận động viên lưu ý tự nộp bảng điểm của mình và có đầy đủ 2 chữ ký. Bảng điểm cần được nộp lại cho Ban tổ chức tại nhà câu lạc bộ ngay sau khi kết thúc hố cuối cùng.

Kết thúc vòng đấu và trao giải: Trừ các trường hợp không thu xếp được phải về trước, các vận động viên nên ở lại tham dự lễ trao giải, bất kể thành tích thi đấu của mình hôm đó. Đây là cách thể hiện sự tôn trọng với Ban tổ chức, sân golf cũng như các nhà tài trợ.

BAN TỔ CHỨC